

## รม.แจกเงินดิจิทัลที่เดียวไม่ทยอย ร้านค้าเตรียมตัวลงทะเบียนพย.นี้ 'เศรษฐา' นำทีมจับบรูไนลงทุนไทย

'จุลพันธ์' ยันแจกเงินดิจิทัลที่เดียว 1 หมื่น ไม่แบ่งงวดจ่าย แยมเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนร่วมโครงการ พย.นี้ นายฯเยือนบรูไนชวนลงทุนไทย (อ่านต่อหน้า 6)

### ต่อจากหน้า 1 ร้านค้าเตรียม

#### นายฯนำคณะเยือนบรูไน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศบรูไน เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) ที่พระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ก่อนจะเข้าเฝ้าฯ และหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม นายฯกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้

เข้าเฝ้าฯ และมาเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการในวันนี้ ไทยและบรูไนมีมิตรภาพที่ยาวนานกว่า 39 ปี บรูไนเป็นพันธมิตรของไทย ทั้งในความร่วมมือทวิภาคี ในเวทีระดับภูมิภาคและพหุภาคี ทั้งนี้ หากพระองค์มีพระราชประสงค์เสด็จเยือนประเทศไทย จะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อรัฐบาลไทยที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับ

ด้านสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ทรงกล่าวต้อนรับนายฯ และคณะ พร้อมแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของนายฯ การเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของไทยและบรูไน โดยเฉพาะที่ในปีหน้าจะครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์การทูต

#### ดึงลงทุนบริการ-ท่องเที่ยวเพิ่ม

จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยไทยและบรูไนยินดีที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองเต็มไปด้วมิตรภาพ และไม่ตรีจิตมาโดยตลอด โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับราชวงศ์ ที่เป็นเสาหลัก

สำคัญของความสัมพันธ์ไทย-บรูไน ปี 2567 จะครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูต นายฯเห็นควรให้ใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และร่วมมือระหว่างกัน ด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองหวังจะเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านนี้มากขึ้น นายฯทราบว่าในปี พ.ศ.2545 Brunei Investment Agency (BIA) ได้ร่วมมือกับเอ็กซิมแบงก์ จึงเชิญชวนให้ BIA พิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในไทย โดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพสูง เช่น การบริการ การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหาร โดยไทยต้องการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวของบรูไนในด้านนี้ เนื่องจากไทยมีความเข้มแข็งในด้านการเกษตรและการผลิตอาหาร และต้องการขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทย โดยเฉพาะเนื้อไก่และข้าวหอมมะลิไทย ไปยังบรูไน ทั้งสองประเทศยังพร้อมกระชับความร่วมมือด้านพลังงาน และหวังจะได้เห็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียนใกล้ชิดยิ่งขึ้น

#### รม.ชี้ไหล76.4%หนุนเงินดิจิทัล

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันเดินทางนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เชื่อมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสให้กับภาค



**เยือนบรูไน**  
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้าฯและหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ณ พระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสเยือน บรูไนดารุสซาลาม อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม

ประชาชนและครัวเรือน เป็นภาระกระดูกกำลังทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ เห็นแก่ความตั้งใจจริงของรัฐบาล และต้องการช่วยเหลือประชาชนจึงออกมาสนับสนุนแนวความคิดนี้ รัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาเพื่อเป็นโอกาสให้ได้ปรับปรุงแนวทางในการดำเนินนโยบายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,280 คน จากทั่วประเทศ ถึงทรงสนชอบนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท พบว่ามีสัดส่วนถึง 76.4% จะใช้เงินดิจิทัล อยากรู้ซื้อสินค้าในครัวเรือนมากที่สุด 24.5% รองลงมาคือใช้ซื้ออาหาร 21.0% ขณะเดียวกันมีกลุ่มตัวอย่าง 48.3% เชื่อว่าเงินดิจิทัลจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มาก และ 35.6% เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ปานกลาง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัลจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณาการประชุมวันที่ 12 ตุลาคมนี้ จากนั้นจะนำผลสรุปเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกษเป็นประธานในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

## ‘หมอมิ่ง’ถามหนี้99%เปราะบาง

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีนักวิชาการออกมาคัดค้านนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ว่าดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเรื่องสำคัญ หนึ่งในนโยบายทั้งหมดของรัฐบาล ขณะนี้ยังนึกว่าเศรษฐกิจของไทยดี เพราะเมื่อเทียบกับต่างประเทศหลังยุคโควิด พื้นตัวเกินหน้าไปแล้ว ขณะที่ของไทยค่อยๆ ชยับช้าๆ แสดงว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีอย่างที่พูดกัน ความสำคัญเรื่องนี้ต้องถามประชาชนมาตรการสำคัญคือทำอะไรให้สังคมส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ ดิจิทัลวอลเล็ตเป็นมาตรการหนึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่จะเปลี่ยนเป้าหมายให้เฉพาะกลุ่มเปราะบาง ไม่ได้หว่านทั้งหมด นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า ตอนนี้เป็นประชาชนกว่า 99% เป็นหนี้ไปแล้วอย่างนี้แสดงว่าทุกคนเปราะบางหรือยัง เน้นนอนว่าเวลาจัดการมีหลายกติกาที่มีทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกัน

เมื่อถามว่า นักวิชาการห่วงจะซ้ำรอยนโยบายจำนำข้าว นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า รัฐบาลที่ผ่านๆ มากู้เงินประมาณ 1.5 ล้านล้าน ใช้ 5 แสนล้านคิดว่าใช้อย่างระมัดระวังและรู้ว่าเม็ดเงินที่ลงไปจะทำให้เกิดความเจริญเติบโต

## ‘จุลพันธ์’ยันแจกที่เดียว1หมื่น

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 12 ตุลาคมนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต จะเริ่มประชุมนัดแรก เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ทั้งเรื่องแหล่งเงินที่ใช้ในโครงการกว่า 5.6 แสนล้านบาท ต้องพิจารณาอีกครั้งเนื่องจากมีหลายทางเลือก แต่คาดว่าจะใช้จากงบประมาณเป็นหลัก อยู่ระหว่างให้หน่วยงานต่างๆ ยื่นขอใช้งบประมาณปี 2567 และจะไปตัดสินว่ามองว่าเป็นส่วนเกินมาใช้ในโครงการเงินดิจิทัลแทน

“กรณีนักวิชาการและหลายฝ่ายเสนอแจกเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย หรือข้อเสนอแบ่งเงินดิจิทัลเป็นงวด ผมเรียนตามตรงว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องแจกเฉพาะกลุ่ม ส่วนเรื่องแบ่งงวดเงินดิจิทัล ยืนยันว่ายังคงจะแจกทั้งก้อน 10,000 บาทต่อคน อย่างไรก็ตาม พร้อมรับฟังข้อเสนออื่นจากทุกฝ่ายและนำไปพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการวันที่ 12 ตุลาคมนี้ จากนั้นจะมอบหมายการบ้านให้หน่วยงานต่างๆ ไปดำเนินการต่อ และจะมีการแถลงหลังการประชุมด้วย” นายจุลพันธ์กล่าว

นายจุลพันธ์กล่าวว่า จากนั้นจะนัดคณะอนุกรรมการมาประชุมหาข้อสรุปอีกครั้งวันที่ 19 ตุลาคม เพื่อรวบรวมข้อมูลไปนำเสนอคณะกรรมการโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ ต่อไป

## เปิดร้านค้าลงทะเบียณพย.

นายจุลพันธ์กล่าวว่า รายละเอียดที่เริ่มมีความชัดเจนแล้ว อาทิ การขยายรัศมีการใช้จ่ายเกินกว่า 4 กิโลเมตรตามทะเบียนบ้าน อาจขยายเป็นรัศมีตามบลหรืออำเภอตามทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชนมากขึ้น ขณะเดียวกันการจะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้น ยังมีความจำเป็นต้องลงทะเบียน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินผ่านระบบธนาคาร

นายจุลพันธ์กล่าวว่า สำหรับประชาชนอยู่

ในฐานะข้อมูลเดิมผ่านโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการที่ผ่านมาในรัฐบาลประมาณ 40 ล้านคนนั้น คลังจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ด้วย และคนที่ข้อมูลอยู่แล้วอาจจะแค่ทำการยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเท่านั้น นอกจากนี้ คลังจะมีการเปิดลงทะเบียนร้านค้าสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ยืนยันว่าทุกรายละเอียดจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

## ผู้ดูแลหนี้ทุนแจกเงินดิจิทัล

นายอภิวล ตีระสงกรานต์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผู้ดูแลหนี้ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังซื้อค่าปลิกยังทรงตัวเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ จากเดิมคาดว่าจะพุ่งจะเข้ามาเพิ่มขึ้น แต่ขณะนี้ยังเข้ามาไม่มาก คาดหวังจากนี้ถึงสิ้นปีนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเพิ่มขึ้น ผู้ดูแลหนี้จัดแคมเปญโปรโมชันกระตุ้นกำลังซื้อทั้งไตรมาส 4 หากต้นปี 2567 รัฐบาลแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท จะเป็นผลดีช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยได้ในระยะสั้น นโยบายนี้ทำให้คนมีรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพ การแจกเงินดิจิทัลจะชัดเจนและดีกว่าแจกเงินสด เพราะจะมีระบบสแกน ตรวจสอบคนนำไปใช้จ่ายเรื่องอะไร

“ผมชอบแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตมากกว่าเงินสด อย่างน้อยสแกนถูกต้องตามขั้นตอน ข้อสิ่งที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข การทำลักษณะนี้ทำให้คนมีรายได้ไปใช้จ่าย เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่วนคนมองว่าใช้เงินงบประมาณสูงถึง 5.6 แสนล้านบาทนั้น เป็นเงินจากภาษีของประชาชน ต้องถามว่าแล้วทำไมรัฐบาลชุดที่แล้วใช้ได้ ทำไมรัฐบาลชุดนี้ทำไม่ได้ ตอนนี้มีวิกฤตต้องมีมาตรการออกมากกระตุ้นและบรรเทาความเดือดร้อน หากรัฐมีเงินในคลังเราพร้อมจะทำการบรองรับ” นายอภิวลกล่าว

## พณ.ประเมินพืชศึกอิสราเอล

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า สถานการณ์ปะทะระหว่างอิสราเอลกับฮามาส วันที่ 10 ตุลาคมนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเมินผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ 1.ปัญหาการขนส่งสินค้าไทยไปยังอิสราเอลอาจล่าช้า และราคาค่าขนส่งแพง

มากขึ้น 2.สินค้านำเข้าจากอิสราเอลมาไทย เช่น เพชร ปุย เคมีภัณฑ์ เป็นต้น อาจมีปัญหาการผลิตและการส่งออกจากอิสราเอล 3.แม้ไทยอาจส่งออกสินค้าอาหารได้เพิ่มขึ้น แต่การส่งออกสินค้าไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปตลาดอิสราเอลอาจชะลอลงจากกำลังซื้อของผู้บริโภคชาวอิสราเอลลดลง เนื่องจากภาวะสงคราม เช่น รถยนต์และชิ้นส่วน อัญมณีและเครื่องประดับ และ 4.นักธุรกิจอิสราเอลอาจชะลอการเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ขณะที่ผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ โอกาสของไทยส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นจากภาวะสงครามและการขาดแคลนสินค้า ไทยอาจมีโอกาสดึงดูดสินค้าจำเป็นไปยังอิสราเอลเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์

## พิธีพินทุ์ซื้อน้ำมัน

นายพิธีพินทุ์ สาสิริวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงผลกระทบด้านพลังงานจากเหตุการณ์สู้รบในตะวันออกกลางว่า เท่าที่ได้รับการรายงานจากปลัดกระทรวงพลังงานแจ้งว่า เชื่อว่าจะกระทบระยะสั้นเท่านั้น ไม่ใช่กระทบเฉพาะประเทศไทยแต่กระทบทั่วโลก

“ขณะนี้ยังไม่เห็นผลกระทบอะไร เพราะซื้อน้ำมันเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างขนถ่ายมาไทย เชื่อว่าระยะสั้นไม่น่ามีผลกระทบอะไร แต่ถ้าระยะยาวเป็นเดือนยังไม่แน่ ต้องติดตาม” นายพิธีพินทุ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า น้ำมันซื้อไว้ล่วงหน้าคาดว่าจะใช้ไปได้นานแค่ไหน นายพิธีพินทุ์กล่าวว่า เท่าที่ได้รับรายงานมาน่าจะ 2-3 เดือน เหมือนกันทั่วโลก สต็อกไว้

เมื่อถามย้ำว่า จากการสู้รบครั้งนี้จะไม่กระทบราคาน้ำมันปัจจุบันใช่หรือไม่ นายพิธีพินทุ์กล่าวว่า ไม่น่ามีผล เพราะเป็นราคาซื้อไว้ก่อนแล้ว คงต้องควบคุมดูแลตรงนั้น

## ก.พลังงานเร่งลดค่าการตลาด

นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสว่า นายพิธีพินทุ์ สาสิริวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน สั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งทำแผนรับมือกรณีหากเกิดวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลก อาจกระทบราคาน้ำมันปลีกของไทยตลอดช่วงปลายปีนี้

นายพงศ์พลกล่าวถึงความคืบหน้านโยบายค่าการตลาดที่นายพิธีพินทุ์ต้องการคุมค่าการตลาดน้ำมันทุกชนิดให้ไม่เกิน 2 บาทต่อลิตรว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ นายพิธีพินทุ์ตั้งใจให้การลดค่าการตลาดเร็วที่สุด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่คนไทย แต่เบื้องต้นด้วยกรอบกฎหมายต้องอาศัยอำนาจหน้าที่หลายกระทรวง ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานมีความยุ่งยาก ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งแก้กฎหมายให้มีหน่วยงานมีอำนาจกำกับชัดเจน

## ราคาน้ำมันตลาดโลกขยับขึ้น5%

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส หรือองค์การเมืองติดอาวุธของชาวปาเลสไตน์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวพุ่งสูงกว่า 4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ช่วงตลาดซื้อขายของเอเชีย น้ำมันดิบเบรนท์ ราคาปรับเพิ่มขึ้น 4.18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือ 4.94% ที่ระดับ 88.76 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ราคาปรับเพิ่มขึ้น 4.23 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือ 5.11% ที่ระดับ 87.02 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็นราคาพลิกฟื้นกลับขึ้นมาจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน หลังถูกเทขายมานานหลายสัปดาห์ จากความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อาจกระทบความต้องการทั่วโลก

รายงานข่าวจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตลาดกังวลความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ส่งผลให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ในส่วนของน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 3.81 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 98.05 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และดีเซลเพิ่มขึ้น 4.45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 110.94 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

## โออาร์ขอเคลียร์ค่าการตลาด

นายอรรถพล อุทกพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงนโยบายลดค่าการตลาดไม่เกิน 2 บาท ว่า บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ ได้จัดทีมดูแลเรื่องดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจกับรัฐบาล โดยเฉพาะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อปรับสูตรการคำนวณ เพราะฐานข้อมูลแตกต่างกัน สนพ.ใช้ข้อมูลอ้างอิงน้ำมันของสิงคโปร์ไม่มีข้อมูลมาตรฐานยูโร 4 แต่ของโออาร์ใช้ข้อมูลยูโร 4

จากราคาหน้าโรงกลั่นต้นปี 2567 มาตรฐานน้ำมันไทยจะเป็นยูโร 5 การอ้างอิงราคาของผู้ค้าน้ำมันและ สนพ.จะตรงกัน

นายอรรถพลกล่าวถึงความร่วมมือช่วยค่าไฟงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 เหลือหน่วยละ 3.99 บาท ว่า ปตท.เลื่อนการรับชำระค่าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกไปก่อน วงเงิน 8,000-9,000 ล้านบาท อาจมีการเพิ่มจากต้นทุนการเงินบ้าง แต่วงเงินไม่มากนัก ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ เพราะคาดว่า กฟผ.จะทยอยชำระคืนงวดถัดไป หากอนาคตราคาเชื้อเพลิงลดลงอีก ค่าเชื้อเพลิงเหล่านี้จะลดลงเป็นผลดีต่อประชาชน

## สงครามต้นเบนซินขึ้น40-60สต.

รายงานข่าวแจ้งว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ทำให้พีทีที สเตชั่น และบางจาก แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร พีทีทีขึ้นพรีเมียม GSH95 และ Premium ดีเซล เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร และบางจากขึ้น Hi Premium Diesel S B7 = 0.60 บาทต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 11 ตุลาคม 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 45.94, GSH95 = 38.15, E20 = 35.84, GSH91 = 37.88, E85 = 35.99, พรีเมียม GSH95 = 44.34, Hi Premium 97 (GSH95++) = 48.84, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 40.84 และ Hi Premium Diesel S B7 = 42.94 บาทต่อลิตร ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

## จีนเที่ยวไทยวูบ7.5หมื่นคน

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างมากถึง 75,093 คน เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนออกเดินทางตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้าในช่วงโกเดินวีคเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด และความกังวลต่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่สยามพารากอน ประกอบกับการสิ้นสุดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และการเปิดภาคเรียนในภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคโอเชียเนีย โดยภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 497,966 คน ลดลงจาก

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 ตุลาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16649

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6, 12

Col.Inch: 224.60

Ad Value: 348,130

PRValue (x3): 1,044,390

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: รบ.แจกเงินดิจิทัลที่เดียวไม่ทยอย ร้านค้าเตรียมตัวลงทะเบียอพย.นี้ 'เศรษฐา' นำทีมจับ...

สัปดาห์ก่อนหน้า 54,453 คน คิดเป็น 9.86% โดยนักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย และ อินเดีย ปรับตัวลดลง 29.47% 26.77% 20.43% และ 8.22% ตามลำดับ

“สัปดาห์ถัดไปคาดจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยลดเหลือ 480,000 คน จากความกังวลด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่สยามพารากอน และการเข้าสู่ภาวะสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส แรงกดดันต่อเนื่องจากราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว” น.ส.สุดาวรรณกล่าว

## ททท.ขอเวลาวีซ่าฟรีอินเดีย

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ข้อเสนอของเอกชนต้องการให้รัฐบาลพิจารณาออกมาตรการวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆ อาทิ อินเดีย ขณะนี้ ททท.อยู่ระหว่างประเมินผลตอบรับจากเฟสแรกให้กับจีนและคาซัคสถาน เป็นการชั่วคราว เมื่อต้นคาคว่าใช้เวลาประเมิน 1-2 เดือนนับจากนี้ น่าจะสรุปว่าจะขงให้วีซ่าฟรีแก่อินเดียและประเทศอื่นๆ เพิ่มหรือไม่ หลังหารือกับหน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ททท.ยังคงตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีนทั้งปี 2566 ไว้ที่อย่างน้อย 4 ล้านคน หลังเหตุการณ์ยิงกระสุนพรายอากาศและอารมณ์ (Sentiment) ของชาวจีน โดยเฉพาะในโลกโซเชียล 1-3 วันเท่านั้น นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย มีทั้งกลุ่มเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (อินเซนทิฟกรุ๊ป) และกลุ่มประชุมสัมมนาเดินทางตามแผนเดิม ไม่ยกเลิก ส่วนกลุ่มเดินทางด้วยตัวเอง (เอฟไอที) กลุ่มเดินทางเป็นหมู่คณะ (กรุ๊ปทัวร์) ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ประเมินว่ากระทบระยะสั้นเท่านั้น

## ดัน'ลอยกระทง'อีเวนต์โลก

“ททท.เร่งดำเนินการมาตรการฟื้นฟูภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในระยะสั้นไปยังตลาดจีนและอื่นๆ ด้วยการยกระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของประเทศไทย และความหลากหลายของสินค้าท่องเที่ยวในไทยตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ทั้งสายกิน สายเที่ยวพักผ่อน ส่วนมาตรการระยะกลางและระยะยาว มีแผนทำตลาดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวและอีเวนต์ในประเทศ เตรียมประชาสัมพันธ์เป็นอีเวนต์ระดับโลก เริ่มด้วยงานเทศกาลลอยกระทงเดือนพฤศจิกายนนี้ ไฮไลต์ที่ ททท.เป็นเจ้าภาพจัดงานลอยกระทงครั้งยิ่งใหญ่ที่คลองผดุงกรุงเกษม และงานวิถีชีวิตเจ้าพระยา แสดง

แสงสีเสียง ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566” น.ส.ฐาปนีย์กล่าว

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า ด้านวิกฤตสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส รวมถึงพื้นที่ในแถบตะวันออกกลาง ททท.ประเมินว่ามีผลกระทบต่อจิตวิทยาการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอิสราเอลและตะวันออกกลาง เกิดความลังเลบ้าง โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่อ่อนไหวต่อประเด็นความปลอดภัย โดยตลาดอิสราเอลมีนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่ต้นปีนี้อยู่ที่ 1.9 แสนคน ขณะที่ตลอดปี 2566 คาดเดินทางเข้าไทย 2 แสนคน เท่ากับปี 2562 ก่อนโควิด-19 ระบาด ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอิสราเอลเฉลี่ย 70,000 บาทต่อคนต่อทริป มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยซึ่งอยู่ที่ 48,000 บาทต่อคนต่อทริป โดยยังยืนยันว่าเป้าหมายทั้งปี 2566 นักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้เห็นที่ 25 ล้านคนแน่นอน

## 'แอสเลทเวิร์ด'เผยจีนเที่ยวลด

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท แอสเลทเวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยถึงสถานการณ์โรงแรมไตรมาส 4 ว่า แม้ยังมีความผันผวนจากสถานการณ์โลก เหตุกราดยิงที่สยามพารากอน และเหตุความไม่สงบที่ประเทศอิสราเอล แต่อัตราเข้าพักของโรงแรมในเครือยังคงดีต่อเนื่อง ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจมียกเลิกการเข้าพักโรงแรมย่านสาทรบ้างแต่เป็นกรุป หลังเกิดเหตุการณ์ที่สยามพารากอน ขณะที่การเข้าใช้บริการที่เอเชียทีคของนักท่องเที่ยวจีนลดลงด้วยเช่นกัน ปัจจุบันเหลือ 20,000 คนต่อวัน จากก่อนโควิดวันธรรมดาอยู่ที่ 30,000 คนต่อวัน และวันหยุดอยู่ที่ 50,000 คนต่อวัน

“เราจับกลุ่มนักท่องเที่ยวกระจายหลายประเทศ เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทำให้ยังไม่กระทบมาก นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักเราเป็นอเมริกา 14-15% จีน 11% แม้จะลดลงจากเดิมเคยอยู่ที่ 16% แต่ยังมีเข้ามา ส่วนอิสราเอลมีน้อย สิ่งที่เห็นคือนักท่องเที่ยวจ่ายค่าห้องสูงขึ้น 15% สูงสุด 49% เทียบกับก่อนปี 2562 และพักยาวขึ้นด้วย ส่วนฟรีวีซ่าจีนกับคาซัคสถาน ยังไม่ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มแบบก้าวกระโดด เพราะการจองสายการบินต้องใช้เวลาเป็นปี ไตรมาส 4 เป็นไฮซีซั่น อัตราเข้าพักและค่าห้องจะสูงเท่าปี 2561-2562 ดีที่สุดในรอบ 4 ปี นับจากเข้าตลาดหลักทรัพย์” นางวัลลภากล่าว

## มอเตอร์เวย์บางขุนเทียนคืบ

ที่กรมทางหลวง นายสุรารัฐ ทรงศิริไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยภายหลังการลงนามในข้อตกลงคุณธรรม โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม) ว่า เพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใสจึงลงนามข้อตกลงคุณธรรม ตามข้อกำหนดภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธามอเตอร์เวย์สายดังกล่าวเป็นไปตามแผน ทล.มีเป้าหมายเปิดบริการเต็มรูปแบบในปลายปี 2569 อีกทั้งต้องการสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรัฐ (พีพีพี) จึงเตรียมเปิดประมูลการดำเนินงานและบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม) ปัจจุบันกรมจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอาร์เอฟพีเรียบร้อยแล้ว จะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนและจำหน่ายเอกสารอาร์เอฟพี ไตรมาสที่ 1/2567 ก่อนเปิดให้เอกชนยื่นขอเสนอ ไตรมาสที่ 3/2567 สรุปผลคัดเลือกไตรมาสที่ 4/2567 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ลงนามสัญญาร่วมกับเอกชน ไตรมาส 1/2568 การเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนงานและบำรุงรักษา เบื้องต้นประเมินมูลค่า 15,724 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าดำเนินการ 14,687 ล้านบาท ออกแบบ 1,037 ล้านบาท เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost ระยะเวลาไม่เกิน 32 ปี แบ่งเป็น ออกแบบก่อสร้างไม่เกิน 2 ปี บำรุงรักษาไม่เกิน 30 ปี

## ช่วงแรกวิ่งฟรีแก่จรรยาพรธาม2

นายสุรารัฐกล่าวว่า ส่วนความคืบหน้างานโยธา M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว งบประมาณ 29,236 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้าง 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ช่วง กม.11+960 พื้นที่ (อ่านต่อหน้า 12)

**ต่อจากหน้า 6**  
**ร้านค้าเตรียม**

กรุงเทพฯ ลีนสุด กม.20+295 อ.เมืองสมุทรสาคร ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร วงเงิน 10,477 ล้านบาท คาดว่าระยะที่ 1 จะแล้วเสร็จกลางปี 2567 จากนั้นจะเปิดทดลองให้บริการประชาชนใช้บริการฟรีชั่วคราวก่อน เพื่ออำนวยความสะดวก และ

บรรเทาการจราจรบนถนนพระราม 2 ส่วนระยะ  
ที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับ  
โครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย  
บริเวณ กม.20+295 อ.เมืองสมุทรสาคร สิ้นสุด  
กม.36+645 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระยะ  
ทาง 16.4 กิโลเมตร วงเงินประมูล 18,759 ล้าน  
บาท คาดว่าอย่างรวดเร็วแล้วเสร็จกลางปี 2568  
หรืออย่างช้าปลายปี 2568 หลังจากนั้นจะเปิด  
ทดลองให้ประชาชนใช้บริการฟรีเช่นเดียวกัน  
กับระยะที่ 1 ทำให้วิ่งได้ตลอด 24.7 กิโลเมตร  
ในระหว่างที่รองานระบบโอแอนด์เอ็มแล้วเสร็จ  
ภายในปี 2569 จากนั้นจะจัดเก็บค่าผ่านทาง  
ต่อไป โดยใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางในรูปแบบ  
ไร้ไม้กั้น (เอ็มโพล์) เต็มรูปแบบ 100% เพื่อ  
เชื่อมต่อการเดินทางกับโครงการทางพิเศษ  
สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก  
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตกแบบไร้รอยต่อ

## สัญญาขึ้นค่าผ่านทางได้ทุก5ปี

นายสรวิศกล่าวว่า ทล.คาดการณ์ปริมาณ  
จราจรปีเปิดให้บริการ 64,203 คันต่อวัน ปริมาณ  
จราจรปีที่ 30 อยู่ที่ 226,190 คันต่อวัน รวม  
ปริมาณจราจรเข้าระบบ 30 ปีตลอดอายุสัญญา  
มากกว่า 1,500 ล้านคัน คาดการณ์รายได้ค่า  
ธรรมเนียมผ่านทาง คาดรายได้ปีเปิดบริการ  
1,272 ล้านบาทต่อปี และรายได้ปีที่ 30 อยู่ที่  
7,299 ล้านบาทต่อปี รวมรายได้ค่าผ่านทาง 30 ปี  
ตลอดอายุสัญญา กว่า 1.1 แสนล้านบาท สำหรับ  
อัตราค่าผ่านทาง กำหนดรถยนต์ 4 ล้อ ค่าแรก  
เข้า 10 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อกิโลเมตร ส่วน  
รถยนต์ 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 16 บาท และปรับเพิ่ม  
ขึ้น 3.2 บาทต่อกิโลเมตร และรถยนต์มากกว่า  
6 ล้อ ค่าแรกเข้า 23 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 4.6  
บาทต่อกิโลเมตร ประมาณการปรับขึ้นอัตราค่า  
ธรรมเนียมผ่านทางทุก 5 ปี ในอัตรา 2.5% ต่อ  
ปี โครงการดำเนินงานและบำรุงรักษา ผล  
การศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและการเงิน  
ยังพบว่าโครงการมีความเหมาะสมต่อการลงทุน  
เนื่องจากให้อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  
(อีไออาร์อาร์) มากกว่า 12% รวมทั้งมีระยะเวลา  
คืนทุนของโครงการ อยู่ในปีที่ 17 ถือว่าพอใจ  
เอกชนเข้าร่วมลงทุน และ ทล.คาดการณ์ว่าจะ  
มีเอกชนสนใจตอบรับจำนวนมาก